



TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Phạm Vi Hoạt Động Tháng 8 năm 2024

Chính sách: Hướng Dẫn Cập Nhật về Phòng Ngừa Lây Lan Vi-rút Đường Hô Hấp (Bao Gồm COVID-19) từ Sở Y Tế Công Cộng

Ngày Có Hiệu Lực: Ngày 8 tháng 5 năm 2024

TỔNG QUAN

Nhằm đáp lại hướng dẫn gần đây từ Trung tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) liên quan đến các chiến lược cách ly vi-rút đường hô hấp, Sở Y Tế Công Cộng Massachusetts (DPH) đã cập nhật các khuyến nghị nhằm ngăn ngừa sự lây lan của vi-rút đường hô hấp, bao gồm COVID-19, cho công chúng nói chung, bao gồm trẻ em và nhân viên trong các cơ sở chăm sóc trẻ em, chương trình K-12, chương trình Ngoài Giờ Học (OST), các chương trình cắm trại giải trí và các chương trình nội trú không đáp ứng các tiêu chí dành cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

Các khuyến nghị của DPH, bao gồm một phần cụ thể về trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em, có thể được tìm thấy tại đây: <https://www.mass.gov/info-details/staying-home-to-prevent-the-spread-of-respiratory-viruses>

PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn cập nhật này áp dụng cho tất cả trẻ em và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc trẻ em, tham gia chương trình OST hoặc cắm trại giải trí, và các chương trình nội trú không đáp ứng tiêu chí dành cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

NHỮNG CẬP NHẬT CHÍNH

Hướng dẫn cập nhật của DPH bao gồm các thay đổi sau:

- Trẻ em và nhân viên **không có triệu chứng** không còn cần bị loại khỏi chương trình khi xét nghiệm dương tính với vi-rút đường hô hấp, bao gồm COVID-19, cúm và/hoặc RSV.
- Trẻ em và nhân viên **có triệu chứng** của vi-rút đường hô hấp, bao gồm COVID-19, cúm và/hoặc RSV, được khuyến khích ở nhà/cách ly cho đến khi hết sốt trong ít nhất 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt. Trẻ em và nhân viên không còn bắt buộc phải cách ly trong năm ngày.



- Các chương trình nội trú không đáp ứng tiêu chí dành cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe nên tuân theo các khuyến nghị của DPH dành cho công chúng nói chung.
- Các chương trình nội trú đáp ứng tiêu chí dành cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe nên tiếp tục tuân theo [hướng dẫn của DPH dành cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe](#).

NGUỒN LỰC

Nếu quý vị hoặc nhân viên của quý vị có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Hội Đồng Y Tế Địa Phương của quý vị.